



ที่ ปช ๐๐๑๗.๓/ว ๑๗๕

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ถนนสละชีพ ปช ๗๗๐๐๐

๑ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัด รอง ผอ.รมน.จว.ปช. หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางประจำจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าหน่วยงานองค์กรอิสระ และภาคเอกชนทุกแห่ง

ตามที่จังหวัดได้กำหนดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด เป็นประจำทุกเดือน โดยได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และนำรายงานดังกล่าวลงเว็บไซต์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (www.prachuapkhirikhan.go.th) แล้ว หากต้องการแก้ไขรายงานการประชุมขอให้แจ้งสำนักงานจังหวัดทราบก่อนวันประชุมครั้งต่อไป สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ กำหนดประชุมวันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดประชุมดังนี้

๑. หัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่หรือย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น หรือได้รับมอบนโยบายหรือแนวทางในการปฏิบัติงานจากต้นสังกัดให้นำข้อมูลแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๒. เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดให้ส่วนราชการพิจารณานำเรื่องที่เป็นนโยบายหรือข้อสั่งการที่สำคัญของแต่ละส่วนราชการเข้าแจ้งเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป จึงขอให้หน่วยงานนำนโยบาย หรือข้อสั่งการของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละหน่วยงานแจ้งที่ประชุมโดยให้นำเข้าบรรจุในระเบียบวาระการประชุม และส่งข้อมูลพร้อมเอกสารจำนวน ๑๘๐ ชุด ให้สำนักงานจังหวัดภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ หากแจ้งเกินระยะเวลาที่กำหนดให้นำเข้าในระเบียบวาระการประชุมอื่นๆ

๓. หน่วยงานที่ประสงค์จะแจกเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอให้จัดเจ้าหน้าที่แจกเอกสารในวันประชุมให้แล้วเสร็จก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น.

๔. ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จัดเตรียมรูปเทียนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่นำผู้เข้าประชุมฯ สวดมนต์ก่อนการประชุมฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานอำนวยการ

โทร. ๐๓๒ ๖๐๓๙๙๑-๓ มท. ๖๓๘๑๒